

หนังสือพิมพ์รายวัน

เพื่อชาวเหนือ

CHIANG MAI NEWS



เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4913 ประจำวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2547 ราคา 5 บาท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแฮปปี้ คณะรัฐมนตรีเลือกจัดประชุม

คณะรัฐมนตรีเลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงราย นับว่าเป็นครั้งแรกอันจะนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย บัดนี้ฯ พล.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ได้มีบัญชาให้ใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถานที่ในการจัดการประชุมในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยในช่วงต้นปีหน้า นับว่าเป็นครั้งแรกของการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งคาดหวังว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างมากมายหลายๆ ด้านสำหรับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้งในแง่สร้างเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมในครั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 ที่ผ่านมา นายลอยเลื่อน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจดูสถานที่ พร้อมทั้งมีการประชุมสรุปผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพื่อดำเนินการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในขณะเดียวกันนั้น ทางฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าทางมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ "เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย นิสิตนักศึกษาพร้อมใจณรงค์ป้องกันภัยจราจร" การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยจะจัดตั้งจุดพักรถตรวจรถเชิญชวนให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทางเข้ารับบริการจอดรถพักผ่อน จัดให้มีกิจกรรมในจุดพักรถ เช่น แจกสติ๊กเกอร์ณรงค์งดดื่ม งดขับรถ และข้อมูลการเดินทางพร้อมทั้งจัดบริการพิเศษอื่นๆ เช่น ประชาสัมพันธ์, รับแจ้งเหตุ, ตรวจเช็คพาหนะ,ปฐมพยาบาล โดยจะจัดต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2548 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และหากนักทัศนาจรจากที่ต่างๆ ขึ้นมาแอ่วเหนือเพื่อเยือนเมืองเชียงรายก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนลirinธร และภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยพร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-7093 โทรสาร 0-5391-7049